



Nguyên tắc chỉ đạo cho Tình nguyện viên

Thông tin chung

Mỗi tình nguyện viên bắt buộc phải là người báo cáo. Yêu cầu tất cả các tình nguyện viên phải được huấn luyện làm người báo cáo. Xin vui lòng gặp nhân viên văn phòng trường để biết thêm thông tin về huấn luyện. Tình nguyện viên bắt buộc phải được kiểm tra lý lịch vì những nhân viên này tiếp xúc học sinh trong lúc không có giáo viên. Hiệu trưởng phải thi hành theo các cách thức đã nêu trong cuốn sổ tay học sinh trong mục du khách và tình nguyện viên. Hiệu trưởng phải thi hành theo các hướng dẫn khi giao nhiệm vụ cho nhân viên không thuộc trong quận.

Căn cứ luật Georgia, O.C.G.A. § 42-1-15. Hạn chế phạm nhân đăng ký cư trú, làm việc, hay vắng mặt trong khoảng cách nhất định của các cơ sở chăm sóc trẻ em, nhà thờ, trường học, hoặc các khu vực nơi người chưa thành niên tụ tập; phạt đối với hành vi vi phạm; nguyên nhân tố tụng hình sự.

(C) (1) Vào ngày và sau ngày 1 tháng 7 năm 2008, không có cá nhân nào được nhận làm hoặc là tình nguyện viên cho bất kỳ cơ sở chăm sóc trẻ em, trường học, hoặc nhà thờ hoặc tại bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức nào nằm trong 1,000 feet của một cơ sở chăm sóc trẻ em, trường học, hoặc nhà thờ nếu có hành động gây hại, cá nhân đó cần phải đăng ký vào hoặc sau ngày 01 tháng 7, 2008. Khoảng cách này sẽ được xác định bằng cách đo từ ngoài ranh giới nơi mà cá nhân này đang làm việc hoặc là tình nguyện viên đến ranh giới ngoài các cơ sở chăm sóc trẻ em, trường học, nhà thờ hoặc tại các điểm gần nhất của họ.

Tất cả các kiểm tra lý lịch có giá trị trong vòng một năm gồm 365 ngày kể từ thời điểm và thời gian khởi sự kiểm tra lý lịch. Ví dụ, nếu quý vị gửi đơn và kiểm tra lý lịch được tiến hành vào ngày 30 tháng 9 năm 2016, nó sẽ có giá trị cho đến ngày 30 tháng 9, năm 2017. Bất kỳ ngày và thời gian sau ngày 30 tháng 9 năm 2017 sẽ cần phải làm lại kiểm tra lý lịch mới.

Cấp bậc 1

Tình nguyện viên cấp bậc 1 là nhân viên thuộc ngoài học khu là người không có sự quan hệ tiếp xúc trực tiếp với học sinh như những tình nguyện viên khác làm việc xây cất ngoài sân chơi hoặc hỗ trợ bảo trì cơ sở khi trường học không trong giờ làm việc. Tình nguyện viên cấp bậc 1 và du khách không yêu cầu phải có kiểm tra lý lịch.

Sẽ được hộ tống/luôn được giám sát.

Cấp bậc 2

Tình nguyện viên ở cấp bậc 2 là nhân viên thuộc ngoài học khu, là những người sẽ có sự quan hệ tiếp xúc trực tiếp với học sinh và sẽ được giám sát bởi nhân viên Clayton County Public Schools (CCPS). Khi tình nguyện viên cấp bậc 2 tiếp xúc với học sinh, một nhân viên CCPS phải luôn có mặt. Tình nguyện viên cấp bậc 2 yêu cầu phải có kiểm tra lý lịch **GBI** (cục điều tra tiểu bang Georgia). Cảnh sát Hệ Thống Trường Công Quận Clayton (CCPSPD) sẽ kiểm tra tên của các tình nguyện viên trong hệ thống danh sách người vi phạm quan hệ tình dục của liên bang và tiểu bang Georgia. Những người vi phạm tình dục không có thể làm tình nguyện viên. Ví dụ về tình nguyện viên ở cấp bậc 2 gồm có giúp đỡ lớp học và dạy kèm trong lớp.

Sẽ không đóng lệ phí cho việc kiểm tra lý lịch.

Cấp bậc 3 (Luật Georgia, O.C.G.A. § 35-3-34.2)

Tình nguyện viên ở cấp bậc 3 là nhân viên thuộc ngoài học khu, người trực tiếp tiếp xúc với học sinh không có nhân viên giám sát. Tình nguyện viên cấp bậc 3 sẽ được cảnh sát viên Hệ Thống Trường Công Quận Clayton (CCPSPD) lấy dấu tay cũng như kiểm tra tên trong hệ thống danh sách người vi phạm về quan hệ tình dục của liên bang và tiểu bang Georgia và cũng như hồ sơ kiểm tra lý lịch GBI/FBI trước khi phục vụ. Chi phí cho hồ sơ kiểm tra lý lịch phải do tình nguyện viên hoặc một tổ chức tài trợ chi trả. Nhân viên văn phòng trường tùy ý quyết định thêm bất kỳ yêu cầu kiểm tra nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, cuộc phỏng vấn cá nhân và xem xét lý lịch giới thiệu. Tình nguyện viên cấp bậc 3 phải được CCPSPD chấp thuận, trước khi tham gia vào các sinh hoạt liên quan đến trực tiếp tiếp xúc với học sinh không cần nhân viên giám sát. Ví dụ tình nguyện viên ở cấp bậc 3 bao gồm đi kèm giám sát trên các chuyến tham quan qua đêm với học sinh mà không có nhân viên và cố vấn giám sát.

Tính đến ngày 01 tháng bảy năm 2015, bốn mươi lăm đồng (\$45.00) sẽ tính lệ phí cho việc kiểm tra lý lịch theo quy chế GBI/FBI.

Bị kết án tội (trọng tội hoặc tội nhẹ) sẽ không tự động bị loại trừ làm việc tình nguyện trong trường học. Mỗi trường hợp sẽ được xem xét riêng. Mẫu đơn hoàn tất được giữ bí mật tại văn phòng khu học chánh.

Học khu yêu cầu kiểm tra lý lịch cho bất kỳ tình nguyện viên nào đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Tình nguyện viên sẽ tiếp xúc với các học sinh không có giám sát viên;
- Tình nguyện viên có nhiệm vụ liên tục và thường xuyên tại trường;
- Tình nguyện viên tiếp xúc với học sinh ngoài trường học;
- Tình nguyện viên là người cố vấn cho học sinh hoặc nhiều học sinh;
- Tình nguyện viên là người huấn luyện, chỉ huy sinh hoạt, hoặc tài trợ.

Văn phòng An toàn và Bảo mật/Sở Cảnh Sát Hệ Thống Trường Công Quận Clayton (CCPSPD) sẽ phối hợp kiểm tra lý lịch cho tình nguyện viên tại học khu và sẽ chịu trách nhiệm:

- Thực hiện các hồ sơ kiểm tra lý lịch một cách bí mật;
- Chắc chắn các trường nhận được thông báo về kết quả nộp thông qua văn bản đi kèm với đơn trong thời gian cho phép
- Giữ danh sách các tình nguyện viên trong sạch và danh sách bị loại ra mỗi năm học;
- Cung cấp các trường học bản sao của mẫu tình nguyện viên, mẫu kiểm tra lý lịch hình sự và bản nguyên tắc chỉ đạo cho tình nguyện viên của CCPS nếu yêu cầu;
- Tình nguyện viên phải báo cáo tất cả các vụ bị bắt giữ xảy ra sau đó.

Cá nhân nào không đồng ý với kết quả kiểm tra lý lịch về bất kỳ quyết định liên quan đến thân thể có thể kháng cáo đến Hiệu trưởng của trường học nơi mà muốn được chấp thuận.